

## ความคืบหน้าการฉีด Vaccine ในสหราชอาณาจักร



หลังจากครบรอบ 1 ปีในวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสหราชอาณาจักรมีการประกาศใช้มาตรการ Lockdown เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงอย่างทันทีเนื่องจากรัฐบาลได้ขอให้โรงเรียน บริษัท ร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้คนกักตัวอยู่ในบ้าน และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านให้มากที่สุด โดยหวังว่าจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และ NHS จะสามารถรับมือกับอัตราผู้ป่วยที่สูงขึ้นได้

ในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับแผนการใช้วัคซีนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาด และคาดหวังว่าวัคซีนจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยรัฐบาลได้ดำเนินการสนับสนุนให้มีการพัฒนาวัคซีน และมีการส่งจองวัคซีนสำหรับการใช้ในสหราชอาณาจักรมากถึง 457 ล้านโดสจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทั่วโลก ซึ่งสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 และมีการวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทุกคนในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นขั้นตอน และคาดว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังได้ประกาศการยกเลิกมาตรการ Lockdown ที่สอดคล้องกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน โดยหวังว่าจะสิ้นสุดการ Lockdown ในเดือนมิถุนายน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ และธุรกิจดำเนินต่อไปได้

นอกจากนี้ หลายฝ่ายได้มีการพูดถึงการจัดทำ Vaccine Passport ในรูปแบบต่างๆ โดยหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 เช่น การใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนในการเข้าใช้บริการในผับ การเดินทางต่างประเทศ หรือการทำงานที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นไม่ได้ ในทางกลับกันยังมีหลายฝ่ายที่เห็นว่าการใช้ Vaccine Passport อาจยังมีความเสี่ยงทั้งในเรื่องการถูกปลอมแปลง และอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งนายบอริส จอนสัน อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร กล่าวว่าไว้ว่าอาจมีการพิจารณาใช้ Vaccine passport ในการเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในสหราชอาณาจักร เช่น ผับ โรงละคร หรือสนามกีฬา โดยรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการใช้ Vaccine Passport ในรูปแบบดังกล่าว แต่ยังมีข้อจำกัดในการดำเนินการทั้งในเรื่องข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึงที่อาจกลายเป็นประเด็นในเรื่องการกีดกันประชาชนที่ยัง

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street, Mayfair,  
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

ไม่ได้รับวัคซีน และคาดว่ารัฐบาลอาจประกาศความชัดเจนได้ในช่วงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจพิจารณาการใช้ Vaccine Passport ในสถานประกอบการเอง ในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศนั้น การจัดทำ Vaccine passport อาจจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่หากประเทศปลายทางต้องการหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนในการเข้าประเทศ ก็อาจมีการพิจารณาจัดทำ Vaccine Certificate สำหรับผู้เดินทางต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สหราชอาณาจักรได้ฉีดวัคซีนโดสแรกให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 33 ล้านโดส ซึ่งคิดเป็น 46% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วถึง 5.5%

ที่มา: The Telegraph/GOV.UK / BBC News

### ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต.

OECD ให้ความเห็นว่าความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มาตรการต่างๆ ยกเลิกได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในเศรษฐกิจและมีการใช้จ่ายมากขึ้น ในทางกลับกันการฉีดวัคซีนช้าและไวรัสที่กลายพันธุ์จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปได้ช้า ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการสูญเสียงาน และธุรกิจอาจต้องปิดตัวลงเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสหราชอาณาจักรที่มีการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เปิดดำเนินการได้หลังจากที่ต้องปิดชั่วคราว และผู้คนสามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในสหราชอาณาจักรที่รัฐบาลเห็นว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิต และธุรกิจกลับมาดำเนินการ โดยภาครัฐมีแผนที่จะยกเลิกมาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่สอดคล้องกับความคืบหน้าการฉีดวัคซีน

เศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากความสำเร็จในการฉีดวัคซีนที่เป็นไปตามแผน และการอนุญาตให้ร้านค้าและร้านอาหารเริ่มเปิดให้ดำเนินการได้โดยมีข้อจำกัดในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม Vaccine Passport จะยังไม่เป็นข้อกำหนดในการใช้บริการหรือสถานที่ของสหราชอาณาจักรในระยะนี้ จึงไม่ส่งผลต่อข้อจำกัดต่อผู้เข้าใช้บริการหรือสถานที่ ดังนั้น ในระยะนี้ร้านอาหารควรศึกษาภาวะเปียบในการเปิดร้านอาหารหลัง Lockdown เพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการในช่วงเดือนเมษายน ในขณะที่ผู้ส่งออกอาจอาศัยโอกาสนี้ในการทำตลาดสินค้าและสร้างการรับรู้ของสินค้าในช่องทาง social media ซึ่งตั้งแต่ช่วง Lockdown ที่ผ่านมามีการค้า Online ในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และหลังจากสิ้นสุดการ Lockdown แล้วผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะจับจ่ายทั้งในช่องทางปกติเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

---

สรุปโดย สศต. ลอนดอน